

การทำและนำเข้าพาวเวอร์แบงค์ จะต้องได้รับอนุญาตจาก สมอ. จริงหรือ?

จากที่มีข้อมูลออกมาในเรื่องการทำและนำเข้าพาวเวอร์แบงค์ จะต้องได้รับอนุญาตจาก สมอ. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เข้มงวดในการตรวจควบคุมพาวเวอร์แบงค์ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดและทางออนไลน์ต้องได้มาตรฐาน เนื่องจากพาวเวอร์แบงค์เป็นหนึ่งในสินค้าในจำนวน 144 รายการ ที่เป็นสินค้าควบคุมของ สมอ. โดยเฉพาะพาวเวอร์แบงค์ที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มความถี่ในการตรวจควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย และขอฝากถึงประชาชนให้เลือกใช้พาวเวอร์แบงค์ที่มีเครื่องหมาย มอก. และ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนสินค้าเท่านั้น สามารถสแกนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมถึงคุณภาพของสินค้าว่า เป็นไปตามที่ระบุหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่ระบุสามารถร้องเรียนกลับมาที่ สมอ. ได้ทันที

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแล้วจำนวน 97 ใบอนุญาต แบ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศจำนวน 8 ใบอนุญาต และผู้นำเข้าจำนวน 89 ใบอนุญาต สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ สมอ. www.tisi.go.th โดยพาวเวอร์แบงค์ที่ได้มาตรฐานจะผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บอย่างเข้มข้นประมาณ 20 รายการ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าพาวเวอร์แบงค์ที่มี มอก. มีความปลอดภัยสูง และจะไม่เป็นอันตรายขณะใช้งาน สำหรับการเลือกซื้อพาวเวอร์แบงค์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากจะให้สังเกตเครื่องหมาย มอก. และ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนสินค้าทุกครั้งแล้ว วิธีการเก็บรักษาและการใช้งานก็มีส่วนสำคัญไม่ให้นำพาวเวอร์แบงค์มาชาร์จใช้งานก่อนเวลาอันควร และควรอ่านข้อควรปฏิบัติที่พาวเวอร์แบงค์ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกวิธีและมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ <https://www.tisi.go.th/> โทรศัพท์ : 02-430-6815
ในกรณีต้องการนำเข้า powerbank เข้ามาจำหน่าย

1. ต้องนำเข้ามาตามจำนวนตัวอย่างที่จะส่งทดสอบ โดยจำนวนสามารถศึกษาได้จากเอกสารหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต มอก. 2879-2560

2. การตรวจโรงงาน สามารถเลือกตรวจสอบเอกสารแทนการเดินทางไปต่างประเทศได้ ในกรณีที่ประเทศนั้นยังปิดประเทศอยู่ หรือมีการกักตัวหลายวัน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองควบคุมมาตรฐาน กลุ่ม 4 โทร 02 4306821 ต่อ 1040

ขอย้ำผู้ผลิตและผู้นำเข้า “พาวเวอร์แบงค์” ต้องได้มาตรฐาน ทุกยี่ห้อทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมาย มอก. สมอ. เตือนผู้ประกอบการ ทั้งผลิต และนำเข้า “พาวเวอร์แบงค์” ทุกยี่ห้อ ต้องได้มาตรฐาน หลังมาตรฐาน

มีผลบังคับใช้ 16 พฤศจิกายน 2563 หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันที แนะนำประชาชนก่อนซื้อทุกครั้งให้สังเกตเครื่องหมาย มอก. เพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมอ. ได้ประกาศให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปนั้น ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ทำหรือผู้นำเข้าพาวเวอร์แบงค์ทุกยี่ห้อทุกชิ้นจะต้องมีเครื่องหมาย มอก. รับรอง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมายกรณีที่ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกทั้ง สามารถยื่นขอการรับรองผ่านทางระบบ e-License บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.itisi.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผลทดสอบผลิตภัณฑ์และผลตรวจโรงงานจะถูกส่งตรงจากห้อง LAB และหน่วยงาน Outsource ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องมีภาระเรื่องเอกสารดังกล่าว สำหรับการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมงานบริการด้านอื่นๆ ท่านผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Payment ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาชำระที่ สมอ. สามารถชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารได้ทุกธนาคาร สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น หากท่านประสงค์ที่จะรับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ สมอ. ก็มีบริการส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่ สมอ. ซึ่งการบริการทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมอ. จะดำเนินการตรวจควบคุมการทำนำเข้า และจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ด้วย หากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น สำหรับประชาชนผู้บริโภคให้เลือกซื้อพาวเวอร์แบงค์ที่มีเครื่องหมาย มอก. รับรองเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย ที่สำคัญต้องศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง”

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม <https://shorturl.asia/5O0PC/>

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

<https://shorturl.asia/2aySl>, <https://shorturl.asia/N0cyX>